

Source : มติชน (ป้าย)

Date : 6 ส.ค. 2559

Page : 6

No: 59359047

ไทยผงะบราซิลฟ้องดับเบิลยูทีโอ

- กล่าวหาอุดหนุนอ้อยน้ำตาลจนราคาตกต่ำ
 - หวั่นกระทบตัวเอง-บี3กระทรวงเร่งรับมือ
- สศก.เผยบราซิลยื่นฟ้องไทยต่อดับเบิลยูทีโอข้อหาไทยอุดหนุนอ้อยน้ำตาล ทำราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกตกต่ำอย่างหนัก อุตฯน้ำตาลระบุ 3 กระทรวงทั้งเกษตรฯ พาณิชย์ อุตฯต้องเร่งหาทางรับมือก่อนกระจายไปยังสินค้าอื่นๆ

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ประเทศบราซิล ในฐานะผู้ค้ำน้ำตาลอันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดในซีกโลกตะวันตกทั้งหมด ได้ยื่นหนังสือต่อ

องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ให้ไต่สวนไทยในฐานะผู้ส่งออกอันดับที่ 2 ของโลก ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดในซีกโลกตะวันออกทั้งหมด ว่าอาจมีการใช้นโยบายอุดหนุนผู้ประกอบการในการส่งออก และอุดหนุนเกษตรกรให้

หันมาปลูกอ้อย ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำตาลในช่วงที่ผ่านมาตกต่ำอย่างหนักเหลือเพียง 2-3 เซนต์สหรัฐ/ปอนด์ แม้จะเกิดภัยแล้งขึ้น ส่งผลให้ไร้อ้อยออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการไต่สวน



จิริยา สุทธิไชยา

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมน้ำตาลเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมรับมือ รวมทั้ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้กำชับไปยังข้าราชการในกระทรวงต้องเร่งดำเนินการติดตามสถานการณ์ เพราะอาจทำให้กลุ่มประเทศที่ยื่นฟ้องไทย นำข้อกีดกันดังกล่าวมาดำเนินการกับสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ด้วย

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะผู้แทนรัฐบาลไทยและบราซิล รวมทั้งภาคเอกชนทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมหารือกัน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบราซิลได้แสดงความกังวลว่าไทยได้อุดหนุนน้ำตาลและชาวไร้อ้อย ที่อาจไม่สอดคล้องกับกฎดับเบิลยูทีโอ อาทิ ระบบโควต้า มาตรการจูงใจ ให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีน้ำตาลในระบบมากขึ้น และส่งออกน้ำตาลได้มากขึ้นตาม ส่งผลกระทบต่อตลาดโลก และกระทบต่อการส่งออกของบราซิล ทำให้เกิดการแข่งขันไม่ยุติธรรม และเห็นว่าระบบน้ำตาลของไทยมีความคล้ายคลึงกับกรณีพิพาทเรื่องน้ำตาล

ภายใต้ดับเบิลยูทีโอ ที่ไทย บราซิล และออสเตรเลียร่วมกันฟ้องอ้อยเมื่อปี 2548 และในครั้งนั้นอ้อยแพ้คดีเพราะถูกตัดสินว่าเข้าข่ายอุดหนุนการส่งออกและขัดต่อระเบียบดับเบิลยูทีโอ

“บราซิลมีข้อกังวล 5 ประเด็น คือ 1.การแก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย 2527 ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปลูกอ้อย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2.กึ่งวลเรื่องระบบโควตาน้ำตาลของไทยที่กำหนดไว้ 3 โควต้า คือ ก ข และ ค ซึ่งได้ชี้แจงไปว่า โควต้า ก สำหรับบริโภคในประเทศ ขณะที่ โควต้า ข (น้ำตาลทรายดิบ) และ ค เป็นน้ำตาลเพื่อการส่งออก 3.โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนชาวไร้อ้อย จำนวน 160 บาท/ตัน ซึ่งทางบราซิลสอบถามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแก่เกษตรกร 4.นโยบายจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อย และ 5.ได้มีการสอบถามรายรับรายจ่ายของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งไทยได้แจ้งแหล่งที่มาของเงินทุนเป็นไปตามมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.กองทุนอ้อยและน้ำตาลไทย พ.ศ.2527” แหล่งข่าวกล่าว